

Số: 411 /BC-SKHCN

Bình Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2070/KH-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022

Thực hiện Công văn số 405/TTBT- VP, ngày 28/3/2024 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo thực hiện Kế hoạch số 2070/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022; Sở khoa học và Công nghệ báo cáo (số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) theo các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong kỳ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Kế hoạch số 2070/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị và Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2. Về công tác tiếp công dân

Năm 2023, Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định; định kỳ hàng tháng, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở và được đăng trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại phòng tiếp công dân. Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến trực tiếp kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo các vụ việc liên quan đến trách nhiệm quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (có đính kèm Biểu mẫu).

3. Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân

Hiện nay, công tác tiếp công dân được Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc đặt hộp thư góp ý nơi cửa ra vào để người dân thuận tiện góp ý đồng thời phân công bộ phận trực tiếp thực hiện, như sau:

- Đối với văn phòng Sở: Nơi tiếp công dân bố trí tại phòng họp, công chức tiếp công dân được Giám đốc sở giao Thanh tra Sở tham mưu thực hiện.

- Đối với các đơn vị thuộc Sở: Nơi tiếp công dân bố trí tại phòng họp, việc tiếp công dân được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giao Văn phòng tham mưu thực hiện.

Bên cạnh đó, bố trí công chức, viên chức được giao nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức được giao nhiệm vụ công tác xử lý đơn thư nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về phân loại đơn thư được hiệu quả, đúng bản chất vụ việc để giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

4. Việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống CSDLQG về KNTC tại đơn vị mình; duy trì việc cập nhật số liệu đầy đủ vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ triển khai.

5. Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Trong kỳ báo cáo, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật, không có trường hợp nào tái khiếu.

6. Việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Trong kỳ báo cáo, không có phát sinh quyết định hành chính, hành vi hành chính bị các trường hợp như: khiếu kiện, trái pháp luật bị Tòa án tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ, bị Tòa án tuyên bố là trái pháp luật. Đồng thời không có phát sinh bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN: không có

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cán bộ, tổ chức và nhân dân để chấp

hành đúng theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế tình hình khiếu kiện gay gắt, đông người, vượt cấp.

2. Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh cho lãnh đạo, cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 2070/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt